

ภาคผนวก ก

บันทึกขอความอนุเคราะห์การทำวิจัยเชิงคุณภาพ



เรื่อง ขอบความอนุเคราะห์ในการวิจัยเชิงคุณภาพ

เรียน

คณะผู้วิจัยซึ่งประกอบด้วย รศ. ดร. วลัยวัชร รอดชมภู และ รศ. พัชรา อิงคนินันท์ สังกัดสำนักเทคโนโลยีการศึกษา กำลังทำการวิจัยเชิงคุณภาพเรื่อง การวิเคราะห์เชิงลึกสถานภาพการออกแบบและพัฒนาการเรียนการสอน e-learning ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาราช การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจและสืบค้นข้อมูลและวิเคราะห์สถานภาพที่แท้จริงในการออกแบบและพัฒนา การเรียนการสอน e-learning ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาราชทั้งนี้เพื่อให้ได้แนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอน e-learning ของ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาราชที่ถูกต้องสอดคล้องกับสภาพความเป็นจริง

การออกแบบการวิจัยในครั้งนี้ผู้วิจัยใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview) เกี่ยวกับกระบวนการเรียนการสอน e-learning จากคณาจารย์หลายสาขาวิชาที่ผ่านประสบการณ์ในกิจกรรมการเรียนการสอนดังกล่าว ซึ่งผลจากการวิจัยในครั้งนี้จะทำให้ได้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับจุดอ่อน จุดแข็ง และ ประเด็นปัญหาเกี่ยวกับการออกแบบและพัฒนาการเรียนการสอน e-learning ตลอดจนสามารถที่จะหาแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขการจัดการเรียนการสอน e-learning ของมสธ. ให้ดียิ่งขึ้น ทั้งนี้เพื่อที่มหาวิทยาลัยจะสามารถกำหนดยุทธศาสตร์ การเรียนการสอน e-learning ที่เอื้อประโยชน์ต่อผู้เรียนทางไกล ได้อย่างมีประสิทธิภาพในอนาคต กระบวนการสัมภาษณ์เชิงลึก จะประกอบด้วย การสัมภาษณ์ ครั้งละ 90 นาที ทั้งหมด 3 ครั้ง ไม่ติดต่อกัน โดย ระยะเวลาในการสัมภาษณ์แต่ละครั้งอย่างน้อย 1 อาทิตย์ ประเด็นคำถามปลายเปิดที่ถามจะครอบคลุมประเด็นต่อไปนี้ (1) มีความเป็นมาอย่างไรก่อนที่ท่านจะมาทำงานที่มสธ. (2) ในฐานะที่ท่านเป็นอาจารย์ที่มสธ. ท่านมีประสบการณ์การเรียนการสอน e-learning อย่างไรบ้าง (3) การเรียนการสอน e-learning ที่มสธ. มีความหมายกับท่านอย่างไร ข้อมูลจากการสัมภาษณ์จะถูกเก็บเป็นข้อดีในฐานะข้อมูลส่วนตัวของผู้วิจัย นอกจากนั้นผู้วิจัยจะใช้นามแฝงสำหรับผู้ให้สัมภาษณ์ และข้อมูลทั้งหลายที่ได้จากการสัมภาษณ์จะเก็บไว้อย่างดีและเป็นความลับ

นอกจากนี้ผู้วิจัยขอความกรุณาผู้ให้สัมภาษณ์ได้โปรดลงนามตอบรับการเป็นผู้ให้สัมภาษณ์ในส่วนท้ายของเอกสารนี้ และหากท่านมีข้อสงสัยประการใดโปรดติดต่อ รศ. ดร. วลัยวัชร รอดชมภู โทร 081-9025620 และ รศ. พัชรา อิงคนินันท์ โทร 086-9041634 หรือ e-mail [walaiwad@yahoo.com](mailto:walaiwad@yahoo.com)

ขอแสดงความนับถือ

คณะผู้วิจัย



ภาคผนวก ข  
ประวัติผู้วิจัย

### ประวัติผู้วิจัย

**รศ. ดร. วลัยวัชร รอดชมภู** จบการศึกษาในระดับปริญญาตรีด้านการศึกษานอกโรงเรียน และเทคโนโลยีการศึกษา ปริญญาโทด้านเทคโนโลยีการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และจบการศึกษาในระดับปริญญาเอกด้าน Learning Technology จาก New Mexico State University ประเทศสหรัฐอเมริกา นอกจากนี้ยังได้รับการอบรมการผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์ชั้นสูงจาก Deutch Welle, Germany รับราชการในตำแหน่งอาจารย์ประจำ สำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โดยรับผิดชอบการออกแบบและผลิตสื่อการศึกษาทางไกล เป็นอาจารย์ผู้ให้การอบรมภาคปฏิบัติการการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง และวิทยุโทรทัศน์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ และสาขาวิชาศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เขียนเอกสารการสอนเกี่ยวกับการออกแบบและสร้างรายวิชาออนไลน์ ทำการวิจัยเกี่ยวกับการเรียนการสอน e-learning นอกจากนี้ยังรับผิดชอบการผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์เพื่อบริการสังคม

**รศ. พัชรา อิงคนินันท์** จบการศึกษาในระดับปริญญาตรีด้านการสอนภาษาฝรั่งเศสและเทคโนโลยีการศึกษา ปริญญาโทด้านเทคโนโลยีการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับราชการในตำแหน่งอาจารย์ประจำ สำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โดยรับผิดชอบการออกแบบและผลิตสื่อการศึกษาทางไกล เป็นอาจารย์ผู้ให้การอบรมภาคปฏิบัติการการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง และวิทยุโทรทัศน์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ และสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ทำการวิจัยเกี่ยวกับการเรียนการสอน e-learning นอกจากนี้ยังรับผิดชอบการผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์เพื่อบริการสังคม